

**Bài của Người Hà Nội: Tại sao có TÂM LÝ CUỒNG NGA tại VN**  
**Dương Quốc Chính**

**TẠI SAO CÓ TÂM LÝ CUỒNG NGA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY**

"Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ"

(thơ của nguyên Bí thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng một thời gian dài rồi cũng là người giúp việc cho các yếu nhân, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, các phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, rồi các Thủ tướng Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải. Người ta thường gọi ông là nhà thơ Việt Phương.)

Để mua vui, nhân đọc bài "Tại sao có TÂM LÝ CUỒNG NGA tại VN ", xin trích lại vài đoạn viết dưới đây của người sống và lớn lên dưới chế độ cộng sản Hanoi.

DgN

**Nước Nga: Ký ức - Mơ tưởng - và hiện thực.**

Ngồi ở Việt Nam chém gió về Liên Xô : Có lẽ thế hệ 7x như tôi ai ít nhiều cũng đã mơ tưởng về Liên Xô hay nước Nga qua những trang sách. Cả thế giới bên ngoài của chúng tôi chỉ từ những cuốn "Tiếng Nga quyển 1" cho tới "Tiếng Nga quyển 3".

Tuyệt nhiên không hiểu gì về thế giới tư bản, và mặc nhiên những cái gì bị gắn với cái 'mác tư bản' đều bị coi là xấu xa, suy thoái. Về văn hóa nghệ thuật hồi đó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hồi nhỏ học cấp 2 thì được học hát bài "Nụ cười", lớn lên thì miệng lẩm nhẩm hát bài "Triệu bông hồng", "Kachiusa"... về nhà thì nghe được từ chiếc đầu đĩa than với cái loa rè của cụ già mấy bài như: "Đôi bờ", "Chiều Mát cơ va"....

Sách truyện thì phải đọc mấy tác phẩm của Nga "Thép đã tôi thế đấy" "Chiến tranh và hòa bình", "Xa Mạc tư khoa". Phim ảnh của trẻ con thì cũng chỉ biết được "Hãy đợi đấy" và mấy bộ phim màu chiến đấu của Liên Xô chủ yếu là về cuộc chiến tranh vệ quốc của họ.

Tôi còn nghe được một câu chuyện về thẩm âm thời đó như thế này:

(Một hôm đồng chí thủ trưởng một cơ quan, nghe thấy cấp dưới của mình đang nghe một thứ nhạc gì mà lời không có, lại còn nã nê, thì thoáng lại giật đùng đùng. "Thôi chết rồi, thằng này suy thoái quá", nghĩ thế đồng chí liền chạy sang và hỏi:

-Đồng chí đang nghe thứ nhạc gì vậy?

-Báo cáo thủ trưởng: tôi đang nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven.

-Hà ! cái gì? Sao giao hợp lại còn có nhạc? Mà lại 9 lần là sao? Này đồng chí? Beethoven là thằng nào vậy?

-Thưa đồng chí, đó là nhà soạn nhạc người Áo.

- Thôi chết ! đồng chí nghe nhạc của địch rồi nó mới đòi truy như thế, ai đời giao hợp

*còn có nhạc. Tôi yêu cầu đồng chí không được nghe loại nhạc đòi truy này và ngày mai viết kiểm điểm nghe rõ chưa?*

*- Thưa đồng chí, tôi rõ rồi. Đồng chí cho tôi hỏi: tôi có được nghe loại nhạc của Tchaikovsky này không ạ?*

*- Tchaikovsky là thằng nào?*

*- Dạ thưa Tchaikovsky là người Nga ạ, Liên xô đấy ạ.*

*- À được quá đi chứ, đồng chí chỉ được nghe nhạc của Đồng chí Tchaikovsky thôi (!) nghe rõ chưa? )*

*Ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi năm qua năm. Chúng tôi được truyền một thứ huyết tương CCCP như thế vào trong cơ thể. Từ lúc 5g sáng, chiếc loa phồng cũ kỹ gọi bà con dậy tập thể dục. Sau đó là đến đoạn tin kinh tế chính trị xã hội thì lúc nào cũng thấy nhắc tới Liên xô với những lời lẽ mà chỉ có Liên xô mới có thể làm được.*

*Như là “Hòn đá tảng”, “Thành trì XHCN” “Liên xô đang dẫn đầu thế giới về sản lượng nông nghiệp, rồi Liên xô mới phát minh ra tên lửa bắn liên đại châu có thể mang đầu đạn hạt nhân tới Hoa Thịnh Đốn bất kỳ lúc nào...”*

*Có lẽ câu thơ: “ Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sỹ, trăng Trung quốc tròn hơn trăng Mỹ” của nhà thơ Việt Phương cũng xuất phát từ những hoàn cảnh như vậy chăng?*

*Được tuyên truyền như thế nên bọn trẻ con chúng tôi không yêu Liên xô mới là lạ. Nhưng đỉnh điểm cao nhất là khi bố tôi đi học tập và công tác ở Liên xô về. Ngoài những đồ gia dụng mà tôi chỉ thấy trong mơ như: Tủ lạnh Saratop, bàn là, Bình đá, ... thì bố tôi luôn kể về nước Nga mãi cho đến tận bây giờ.*

*Nào là quảng trường đỏ, điện Kremlin, nhà thờ thánh Basil, ga tàu điện ngầm, trường ĐHTH Lô mô lô xốp.....cái gì cũng to, cái gì cũng đẹp cũng hoành tráng.*

*Nó vẽ vào đầu óc trẻ con của tôi thời ấy một thiên đường với những cung điện to, đẹp. Nơi mà bánh mì thừa thãi, thịt ăn hàng tảng chứ không phải ăn cơm độn bo bo, thịt ăn toàn tóp mỡ như cái thực trạng khôn khó của gia đình tôi lúc ấy.*



*Đồ dùng thời đó ( ảnh sưu tầm)*

### ***Mơ tưởng về nước Nga***

*Chúng tôi yêu Liên xô đến mức mặc định khi ra ngoài đường gặp ông tây nào thì dứt khoát phải là Liên xô rồi. Chỉ có ông Liên xô mới có bộ mặt dễ thương, hiền lành như thế - muốn test à? chỉ cần mở miệng chào “Ờ - ấ - ấ - ấ - ấ - ấ” thì lập tức ông tây sẽ đáp lại y nguyên như thế.*

*Còn nếu thấy ông tây này ngơ ngác không hiểu, thì thôi. Mau tránh cho xa, ông này không phải Liên xô rồi. Mà không phải Liên xô thì dứt khoát là người xấu. Tối thứ 7 nào chẳng nghe câu chuyện cảnh giác. Chỉ có người Liên xô là tốt, còn người nước ngoài khác cần phải hết sức đề phòng.*

*Biết đâu lại là người Mỹ, mà người Mỹ là xấu lắm. Chuyên làm gián điệp, thậm chí bắt cóc hay đánh thuốc mê trẻ con nữa. Nên bọn trẻ con như tôi cần hết sức tránh xa !*

### ***TẠI SAO CÓ TÂM LÝ CUỒNG NGA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY ?***



*Boris Yeltsin phát biểu trên xe tăng trước quốc hội Nga tháng 9/1991 khi Liên Xô  
SỤP ĐỔ*

Một bài viết khá thật và khách quan và THẬT LÒNG. Cách nhìn chính trị công bằng không thiên vị, a dua.

XIN MỜI BẠN ĐỌC  
ĐHL

Người Việt chúng ta, từng bao gồm cả mình, đặc biệt là dân miền Bắc, hầu hết đều có 1 tình yêu nồng nàn với nước Nga và LiênXo. Như thế hệ 7x bọn mình chẳng hạn, từ thời học sinh đã mơ ước được tới LiênXo, được du học ở Nga... Với dân Việt Nam hồi 1980 về trước thì LX chính là thiên đường. Học sinh toàn lấy họa báo LX để bọc vở. Hồi đó họ đã in đẹp ngang tạp chí Thời trang bây giờ, toàn những hình ảnh ở thiên đường XaHoiChuNghia (XHCH).

Trí thức miền Bắc hồi đó, trừ số ít người do Pháp đào tạo, thì 100% là du học ở LX hoặc Đông Âu về, mà Đông Âu lúc đó cũng là cái bóng của Nga, nên sự ảnh hưởng bởi văn hóa Nga là rất khủng khiếp !

Những tiểu thuyết đầu tiên của mình đọc cũng đều là tiểu thuyết kinh điển của LX thời đó như: 17 khoảnh khắc mùa xuân, Và nơi đây bình minh yên tĩnh - Tên anh chưa có trong danh sách, Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Chiến tranh và Hòa bình, Thép đã tôi thế đấy ! ... Và còn nhiều, rất nhiều.

Giai đoạn 8x, LX thay thế Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam từ cái kim sợi chỉ, nên hồi đó người ta luận chữ viết tắt LX bằng tiếng Nga СССР là các chủ cứ phá, tội và đầu LX chịu ! Đây là chưa kể LX sát cánh cùng Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ.

Vì thế, trong sâu thẳm của con người XHCH miền Bắc thì LX là người cha, người anh cả, sẵn sàng xả thân vì em dại, hi sinh tất cả vì đàn em XHCH. Việt Nam có 2 đồng minh TUYỆT ĐỐI tin cậy lúc đó là LX và Cuba. Trung Quốc giai đoạn 8x thì biến thành kẻ thù rồi, chứ nếu giai đoạn 5x-7x, nhất là thời Chu tịch HCM còn sống thì Trung Quốc còn có vai trò hơn cả LX.

Đến năm 1989, Đông Âu sụp đổ, rồi năm 91 cụ LX đi gặp Lenin, người Việt Nam bị sốc, trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, nhất là trước đó bị Gorbachev hờ hững, cắt giảm viện trợ cũng chả khác gì Mỹ cắt viện trợ cho VNCH.

Qua hệ thống tuyên truyền, đa số dân Việt Nam, có lẽ lúc 'bây' giờ cũng phải 70% dân Việt Nam, tin rằng LX sụp đổ là tại thằng Gorbachev nó nghịch dại, nó làm tay sai cho Mỹ phá hoại hệ thống XHCH. Họ đâu biết được rằng LX lúc đó là 1 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, Gorbachev đem mổ banh ra mà xạ trị, nên chết nhanh hơn chút thôi ! Tại sao LX lại bị ung thư thì đảm bảo 90% dân Việt Nam bây giờ vẫn không biết !

Chính vì người ta nghĩ là LX chết oan và với tình cảm sâu nặng như đã viết bên trên, nên tỷ lệ dân Việt Nam còn hoài niệm về LX là rất, rất cao. Mình cho là hầu hết thế hệ sinh những năm 5x-7x ở miền Bắc đều có hoài niệm ít nhiều. Tiếp đó là con cháu họ, nhất là những cháu được ăn lộc triều đình, nói chung là tâm lý chịu ơn. Có LX thì mới có chúng ta ngày nay.

*Trong Quân Đội, Công An thì bắt chấp tuổi tác, mình nghĩ cũng phải 99% là cuồng LX, vì vũ khí, khí tài của họ hầu hết là của LX và sau này là Nga.*

*Sau khi LX sụp đổ, nước Nga được quyền kế tục các quyền lợi và trách nhiệm của LX, nhưng họ mất hàng chục năm hỗn loạn dưới thời Yeltsin, 1 người thân phương Tây.*

*Người Việt lại tiếp tục chìm trong thất vọng. Đến khi Putin lên thay Yeltsin, 1 phần vì giá dầu tăng cao gấp nhiều lần (5 lần gì đó), Putin đã vực dậy nước Nga với bàn tay sắt.*

*Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin dường như đã lấy lại được phần nào hào quang thời LX, hoàn toàn tương phản với thời Yeltsin. Người dân Việt Nam trở nên hồ hởi, vui mừng cho nước Nga. Bởi họ coi rằng Nga chính là hậu thân của Liên bang Xô viết. Vinh quang của nước Nga chính là sự hiện hồn của LX! Thế là họ (nhóm người kể trên) cảm đầu cuồng Nga. Họ bênh vực nước Nga vô điều kiện, giống như bênh vực tổ tiên mình vậy. Cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm. Tẩy não không bao giờ là điều đơn giản.*

**Tại sao lại có người tẩy não được ?**



**BẰNG CẤP THỜI DU HỌC LIÊN XÔ**

*Lấy mình làm ví dụ thôi. Rõ ràng mình cũng có nền tảng của trí thức XHCN ở miền Bắc, mình cũng bị nhồi sọ y như các đồng chí khác. Có điều khác là mình chịu khó hóng đài địch, đọc sách báo đa chiều thôi.*

*Đầu tiên là giai đoạn nghe đài địch, mình biết LX không phải là 1 đàn anh không tí vết. Chế độ CS đã có rất nhiều sai lầm, Stalin đã ra lệnh tấn công Phần Lan, nhưng*

không chiếm được, ngay trước khi Đức tấn công LX. LX và Đức ký hiệp định bất tương xâm để xẻ thịt Ba Lan, sau đó Stalin đã đạo diễn vụ thảm sát Katyn để tiêu diệt giới tinh hoa Ba Lan ....

Stalin cũng gây nên nạn đói do ép buộc nông dân vào nông trang tập thể làm chết 5 triệu người, trong đó có 4 triệu dân Ukraine, gọi là Holodomor (diệt chủng bằng nạn đói). Stalin đã dùng cách đó để triệt hạ phong trào dân tộc của người Ukraine, cũng là cách để đưa dân Nga tới Ukraine sống (nhiều như ngày nay).

"Tại Ukraine, một loạt các chỉ thị trấn áp đã gây ra nạn đói trong nạn đói, một thảm họa dành riêng cho người Ukraine". Đó là danh sách đen các làng và nông trang cần phải trừng phạt vì không đạt chỉ tiêu về ngũ cốc, tịch thu tất cả những thứ gì có thể ăn được, kiểm soát biên giới không cho những người nông dân đói khổ ra khỏi làng ....

Song song đó, là một chiến dịch đàn áp trí thức Ukraine : giáo sư, nhà văn, nghệ sĩ, linh mục bị vu khống, đày ải, tàn sát, nhằm hủy hoại từ gốc rễ mọi ý định dân tộc vừa chớm nở - bị coi là thách thức cho sự « đoàn kết » của Liên bang Xô viết, được Stalin tưởng tượng ra.

« Diệt chủng bằng nạn đói » hoàn toàn bị che giấu trong thời Liên Xô cũ : về mặt chính thức, thì không hề có nạn đói. Các tài liệu lưu trữ bị hủy một cách có phương pháp, gây khó khăn cho mọi nghiên cứu về chủ đề này, ngoài những nhân chứng còn sống sót. Sau khi Liên Xô sụp đổ, người dân bắt đầu lên tiếng và các bằng chứng xuất hiện."

(trích từ RFI)

Đó là lý do tại sao người Ba Lan và Tây Ukraine đã theo Đức Quốc xã để tấn công LX. Nó bắt nguồn từ mối thù sâu sắc như vậy mà đảm bảo đa số người Việt XHCN không được biết. Người ta chỉ thấy LX và sau này là Nga với trang sử long lanh, sạch sẽ, hào hùng.

Có thể nhiều người cho rằng LX không phải là Nga, nhưng mọi người cần nhớ rằng LX chưa bao giờ là 1 liên bang đúng nghĩa, khi các nước được bình đẳng như USA. LX bản chất là 1 đế quốc với sự thống trị của người Nga, văn hóa Nga, cho dù TBT đảng CS LX có là người nước nào cũng vậy.

Kể cả giai đoạn Khrushchev (người Ukraine) nắm quyền, dù ông ta có cắt đất Crimea từ Nga về Ukraine, thì ông ta vẫn hành động dựa trên quyền lợi của LX, chứ chả nhằm mục đích ưu ái Ukraine gì hết.

Tương tự vậy với Stalin, 1 người gốc Gruzia, ông ta hành động vì sự chuyên chế của LX, vì quyền lợi chung mà nước Nga chiếm đa số, chứ không phải vì quê hương ông ta. Nhiều người có thể khó hiểu chỗ này, cần biết rằng dưới chế độ CS thời đó thì tính giai cấp nó đè bẹp tính dân tộc.

Đến thời nay, Putin lại giương cao ngọn cờ dân tộc chủ nghĩa, ông ta đang dùng chiêu bài của Hitler, đó là lợi dụng sự bất mãn của người Nga sau khi LX sụp đổ, để thổi phồng tinh thần Đại Nga, muốn khôi phục lại vinh quang thời Sa hoàng Piotr đại đế.

*Hitler cũng dùng bài tương tự để nắm quyền khi dân Đức bất mãn do thua trận thế chiến 1, phải bồi thường chiến phí nặng nề, bị phe thắng trận hạ nhục. Putin đang cho là Ukraine là phát xít mới nhưng thực ra chính ông ta mới đang biến Nga thành phát xít mới với triệu chứng y chang Đức quốc xã trước thêm thế chiến 2.*

*Nếu phương Tây không có những đáp trả đích đáng thì Putin dám leo thang chiến tranh, có thể chiếm luôn Ukraine và Ba Lan, 3 nước Baltic, thậm chí là Phần Lan cũng sẽ vào tầm ngắm, vì họ cũng có thời gian dài thuộc về Nga và/hoặc LX.*

*Tóm lại, người Việt Nam XHCN, Chính Phủ Việt Nam luôn xác định Nga chính là LX, chịu ơn LX là chịu ơn Nga. Hơn nữa, Chính Phủ Ukraine hiện tại hình thành nhờ Cách Mạng màu, đó là điều mà Việt Nam và Trung Quốc không thể chấp nhận, vì thế nên Việt Nam không coi CP Ukraine là đồng minh tin cậy được, dù rằng Ukraine cũng chính là người anh thứ 2 chỉ sau Nga trong đế chế LX trước đây.*

*Có lẽ Việt Nam đang coi người anh Ukraine đã chết rồi, thay bởi thằng lạc loài hiện nay, nên không cần chịu ơn nữa !*

*Mình cho rằng hầu hết anh em cuồng Nga ủng hộ Putin xâm lược Ukraine đều có diễn biến tâm lý như trên, đại khái là tâm lý chịu ơn dưới não trạng bị nhồi sọ lâu năm, chỉ thấy hào quang mà không thấy mặt tối, thế nên mới sinh cuồng, mất hết cả lý trí.*

*V*

*ới anh em này, nếu hỏi CS sai chỗ nào, LX tại sao mà sụp đổ, đảm bảo là ngọng cả chủ lẫn tớ. Với tâm lý cuồng Nga đó, họ quên tịt mịt rằng Việt Nam ta cũng có vai trò giống như Ukraine. Thân phận nhược tiểu dễ bị hấp diêm lại đi bênh vực kẻ thù ác đang hấp diêm kẻ như mình.*

*Kẻ ra bênh Nga mà Nga bán rẻ dầu cho thì còn chấp nhận được. Đây đến vaccine Sputnik đểu mà nó thí cho có 1 tỷ, thua xa Mỹ !*

*Thật là éo le cho não trạng anh em. Gọi là...à, mà thôi, thì lại tự ái.*

*Dương Quốc Chính*